

CHÀO MỪNG 190 NĂM THÀNH LẬP TỈNH (1831-2021), 80 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH (1941-2021), 25 NĂM TÁI LẬP TỈNH HUNG YÊN (01/01/1997 – 01/01/2022)

- Hưng Yên mảnh đất địa linh nhân kiệt:

Nằm ở trung tâm đồng bằng châu thổ Sông Hồng -Hưng Yên mảnh đất địa linh nhân kiệt, thời nào cũng có người đỗ đạt cao, có nhiều trạng nguyên, tiên sĩ được ghi danh ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Văn Miếu Xích Đằng, là một biểu tượng cho truyền thống hiếu học của nhân dân ta.

Trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, vùng đất Hưng Yên thời nào và lĩnh vực nào cũng có những nhân tài mà sử sách còn ghi như: Triệu Quang Phục, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thiện Thuật, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Bình, Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Trung Ngạn, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Đình Nghi, Tô Ngọc Vân, Dương Bích Liên, Lê Hữu Trác, Phạm Huy Thông, Nguyễn Công Tiễn...Đặc biệt trong lịch sử hiện đại, Hưng Yên có nhiều nhà chính trị nổi tiếng như Nguyễn Văn Linh, Lê Văn Lương...các chiến sĩ anh hùng cách mạng như: Tô Hiệu, Bùi Thị Cúc... Đó là những người con ưu tú của Hưng Yên, đã góp phần làm rạng danh quê hương, đất nước.

-Phố Hiến vang bóng một thời:

Phố Hiến- Hưng Yên là nơi buôn bán trù phú nhất sau kinh thành Thăng Long của quốc gia Đại Việt vào cuối thế kỷ XVI. Nhờ có sự buôn bán giao dịch với nhiều nước cả Đông lẫn Tây trao đổi hàng hóa với các địa phương trong cả nước nên Phố Hiến nhanh chóng trở thành một đô thị sầm uất nhất của Đàng ngoài vào thế kỷ XVII. Kinh thành Thăng Long thời đó có 36 phường, thì Phố Hiến có 20 phường, trong đó có tới 8 phường thủ công. Phố Hiến thực sự là một “Tiểu Tràng An”, “Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến”

-Hưng Yên xứng danh vùng đất anh hùng:

Tháng 10 âm lịch năm Tân Mão, tức tháng 11 năm 1831, khi vua Minh Mệnh chia định địa hạt từ Quảng Trị trở ra phía Bắc thành 18 tỉnh trong đó có tỉnh Hưng Yên, đây là lần đầu tiên trong lịch sử xuất hiện tên gọi tỉnh Hưng Yên trong hệ thống hành chính của nhà nước phong kiến Việt Nam.

Tiếp thu ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lê nin, quan điểm của đồng chí Nguyễn Ái Quốc về con đường giải phóng dân tộc, cuối năm 1928, đồng chí Nguyễn Tiến Trạc, cán bộ Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội về gây dựng cơ sở ở Sài Thị (chợ Giàn, nay thuộc xã Thuận Hưng) và cơ sở Đại Quan (nay là xã Đại Hưng huyện Khoái Châu). Sau đó (cũng trong năm 1928) chi bộ Việt Nam thanh niên cách mạng Sài Thị được thành lập gồm 7 đồng chí^[8] – đây là chi bộ Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội đầu tiên ở Hưng Yên. Cuối năm 1929, chi bộ này được chuyển thành chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Sài

Thị, là chi bộ cộng sản đầu tiên của Hưng Yên. Nhóm Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội ở Đại Quan chưa đủ điều kiện gia nhập Đảng Cộng sản được chuyển thành tổ chức Nông hội đỏ. Ngày 03/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đến tháng 10/1930 đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương. Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Sài Thị đổi thành Chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương Sài Thị. Ngay sau khi thành lập, chi bộ đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chống sưu cao thuế nặng, chống bắt phu, bắt lính... Chi bộ phân công đảng viên thực hiện giác ngộ quần chúng, mở rộng tổ chức không chỉ ở địa bàn huyện Khoái Châu mà ở cả các huyện lân cận là Ân Thi, Kim Động...; tổ chức cho đảng viên học tập cuốn “Đường Kách mệnh” do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và các tài liệu cách mạng khác như sách “Tiếng súng đêm đông”, “Chính sách giặc Pháp”. Cùng với đó, chi bộ tổ chức treo cờ Đảng, dán áp phích, rải truyền đơn giới thiệu Cương lĩnh của Đảng... các hoạt động trên đã thức tỉnh lòng yêu nước của quần chúng nhân dân, động viên các tầng lớp nhân dân sẵn sàng đi theo cách mạng.

Đầu tháng 7/1941, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng và Xứ uỷ Bắc kỳ, tỉnh đã mở Hội nghị các chi bộ Đảng ở Ninh Thôn (xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi). Hội nghị đã thảo luận tình hình trong nước, quốc tế, học Nghị quyết của Trung ương, bàn bạc, quyết định 04 vấn đề lớn, trong đó có một nội dung rất quan trọng là cử Ban Tỉnh uỷ lâm thời gồm 5 đồng chí [10], đồng chí Liệu (Nguyễn Thanh Liệu) được cử làm Bí thư.

-Hưng Yên thành thạng đường mới:

Ngày 01/01/1997 tỉnh Hưng Yên được tái lập sau khi chia tách tỉnh Hải Hưng thành Hưng yên và Hải Dương, sau nhiều lần điều chỉnh về địa giới hành chính, hiện nay tỉnh Hưng Yên có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm: Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ, Khoái Châu, Ân Thi, Kim Động, Tiên Lữ, Phù Cù, thị xã Mỹ Hào và Thành phố Hưng Yên. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đặc biệt sau 25 năm kể từ khi tái lập tỉnh, trong điều kiện còn nhiều khó khăn của một tỉnh thuần nông, xuất phát điểm thấp, tỉnh Hưng Yên đã tích cực vươn lên, đổi mới trong các lĩnh vực và đạt được thành tựu khá toàn diện. Hưng Yên là tỉnh thứ 3 trong toàn quốc về dịch xây dựng nông thôn mới. Năm 2021, tỉnh Hưng Yên nằm trong top đầu về tốc độ tăng trưởng kinh tế, tăng 6,52%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,3%, thu ngân sách nhà nước ước đạt 17.300 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 87,7 triệu đồng...

Thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên, Đảng bộ và nhân dân huyện Văn Lâm quyết tâm phát huy thành tựu đã đạt được sau 22 năm tái lập huyện, đoàn kết, đồng thuận, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội, nâng cao đời sống

vật chất và tinh thần của nhân dân, sớm đưa huyện Văn lâm trở thành huyện công nghiệp trước năm 2025.